

ที่ คทค. 247/2564

29 มิถุนายน 2564

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อ นิสิต นักศึกษาผู้มีความยากจน (พิเศษ)  
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จากที่ประชุมการหารือแนวทางการมอบทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ร่วมกับ 26 สถาบันการศึกษาที่ผ่านมา โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับทราบข้อมูล และประเด็นที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินการเป็นอย่างยิ่ง จึงกำหนดรูปแบบการรับสมัคร ผู้สมควรได้รับทุนประจำปีการศึกษา 2564 เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

**-รูปแบบที่ 1 (กลุ่มปกติ)-**

กองกิจนิสิต นักศึกษา ประชาสัมพันธ์ “ประกาศรับสมัคร” ไปยังนิสิต นักศึกษา > นิสิต นักศึกษา สมัครด้วยตนเองทางเว็บไซต์ > นิสิต นักศึกษา เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน

**-รูปแบบที่ 2 (กลุ่มพิเศษ)-**

กองกิจการนิสิต นักศึกษาเสนอรายชื่อ นิสิต นักศึกษาผู้มีความยากจน (พิเศษ) > นำส่งรายชื่อมายังโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ > นิสิต นักศึกษาผู้มีความยากจน (พิเศษ) ตามรายชื่อที่ได้รับการเสนอทำการสมัครทางเว็บไซต์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน

โดยในรูปแบบที่ 2 ข้างต้น โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงขอความอนุเคราะห์จากกองกิจการนิสิต นักศึกษา เสนอรายชื่อ นิสิต นักศึกษาผู้มีความยากจน (พิเศษ) โดยกำหนดเกณฑ์คัดเลือกนิสิต นักศึกษาผู้มีความยากจน (พิเศษ) ดังนี้

- 1) นิสิต นักศึกษาที่มีความยากจน กล่าวคือ มีระดับรายได้ครัวเรือน ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน มีความเป็นอยู่ยากลำบาก (ค่าครองชีพไม่สัมพันธ์รายจ่าย)
- 2) นิสิต นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีล่าสุดไม่ต่ำกว่า 2.50
- 3) นิสิต นักศึกษา อาจกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา เช่น กยศ. หรือ กรอ. หรือทุนการศึกษาอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ กองกิจการนิสิต นักศึกษาเล็งเห็นว่า แม้นิสิต นักศึกษา จะได้รับเงินทุนสนับสนุนอื่นๆ แล้ว ยังไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในการศึกษา

ทั้งนี้ ทุกสถาบันสามารถเสนอรายชื่อहित นักศึกษาผู้มีความยากจน (พิเศษ) ตามเกณฑ์ข้างต้น  
ได้สถาบันละ 3 รายชื่อ และนำส่งโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ email address :  
**cpsp.admin@cp-scholarship.in.th** ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความกรุณาจากท่าน  
และกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองศักดิ์ แก้วธรรมชัย)

รองกรรมการผู้จัดการ โครงการทุนการศึกษา  
สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร  
เครือเจริญโภคภัณฑ์

หมายเหตุ : ผู้ประสานงาน

ดร.กรรณิภา เชาว์วัฒนกุล ผู้จัดการฝ่าย โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ โทร. 081-353-0054

คุณภคินทร์ วิวัฒน์สิริภัทร ผู้ประสานงาน โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ โทร. 082-452-6979